

## แผนการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2564

## กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ลำดับที่	จังหวัด	กลุ่มงาน	เดือน	กิจกรรม/การดำเนินงาน
1	กรุงเทพมหานคร	ดส.	ม.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
2	สุโขทัย	มศ.	ม.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชายปลีก ในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
3	เชียงราย	ดป./วด.	ม.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคการขนส่งในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลภาคการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศ
4	กรุงเทพมหานคร	ดส.	ก.พ.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
5	สมุทรปราการ	ดส.	ก.พ.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
6	ศรีสะเกษ	ดภ.	ก.พ.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ
7	ฉะเชิงเทรา	ดป./ดผ./วด.	มี.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต และการส่งออก เพื่อการปรับปรุงสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออกนำเข้า
8	ตาก	ดภ.	มี.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ
9	ประจวบคีรีขันธ์	มศ.	มี.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชายปลีก ในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
10	สงขลา	ดผ./วด.	มี.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
11	กรุงเทพมหานคร	ดผ.	เม.ย.- ก.ย.64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
12	ฉะเชิงเทรา	ดป.	พ.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพื่อการปรับปรุงสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาดัชนีราคาส่งออกนำเข้า
13	นครศรีธรรมราช	ดภ.	พ.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ

ลำดับที่	จังหวัด	กลุ่มงาน	เดือน	กิจกรรม/การดำเนินงาน
14	กรุงเทพมหานคร	ดภ.	พ.ค.-ส.ค. 64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ
15	พระนครศรีอยุธยา	ดผ.	พ.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
16	นครศรีธรรมราช	ดส.	พ.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
17	ชลบุรี	ดป.	มิ.ย.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพื่อการปรับปรุงสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาดัชนีราคาส่งออกนำเข้า
18	ปราจีนบุรี	ดภ.	มิ.ย.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ
19	สงขลา	ดผ.	มิ.ย.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
20	ขอนแก่น	ดส.	มิ.ย.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
21	ประจวบคีรีขันธ์	มศ.	ก.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าขายปลีก ในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
22	พิษณุโลก	ดภ.	ก.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขายปลีกในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลให้สะท้อนด้านการใช้จ่ายของประชาชน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับภาคและประเทศ
23	สมุทรปราการ+ ฉะเชิงเทรา	ดผ.	ก.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อพัฒนาการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
24	ระยอง	ดส.	ก.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
25	สุโขทัย	มศ.	ส.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าขายปลีก ในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
26	เชียงใหม่	ดส.	ส.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา
27	กรุงเทพมหานคร	ดส.	ส.ค.-64	หารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในการสำรวจและจัดเก็บราคา